

กิจการ 6:1-8

การปฏิบัติทาง: การเป็นพยาน

บาทหลวงไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์ เคิร์กแลนด์ วอชิงตัน

ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม

เราได้ศึกษาชุดข้อความที่ยังรากลึกในพระคัมภีร์แต่มีโครงร่างบางส่วนจากหนังสือของจอห์น มาร์ก โคเมอร์ หนังสือและชุดเทศนามีชื่อว่า “การปฏิบัติทาง” ดังนั้น

เราก็ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติ นิสัย หรือระเบียบวินัยของพระเยซู

และสิ่งที่เราควรนำไปปฏิบัติด้วย

หลักการพื้นฐานประการหนึ่งของเรื่องนี้คือ เราทุกคนต้องมี “กฎแห่งชีวิต” กฎแห่งชีวิตคือ “แนวทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์

และคำมั่นสัญญาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระวิญญาณเพื่อประโยชน์แห่งความสมบูรณ์ของเราในพระคริสต์” (Rich Villodas, The Deeply Formed Life) กล่าวอีกนัยหนึ่ง

มันคือแผนในการอยู่กับพระเยซูและดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูมากขึ้น

“กฎแห่งชีวิต” ฟังดูไม่น่าดึงดูดนัก แต่คุณมีกฎนั้นอยู่แล้ว คำถามคือ

กฎแห่งชีวิตของคุณทำให้คุณมีชีวิตที่ดีหรือไม่ ในโลกธุรกิจมีคำกล่าวที่ว่า

“ระบบของคุณได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ”

กฎแห่งชีวิตของคุณ - แนวทางปฏิบัติและนิสัยที่หล่อหลอมให้คุณเป็นคุณ -

ล้วนให้ผลลัพธ์ตามที่ได้รับการออกแบบไว้ จอห์น มาร์ก โคเมอร์กล่าวว่า

“หากชีวิตทางอารมณ์ของคุณไม่สมดุล หากคุณรู้สึกห่างไกลจากพระเจ้า เครียด วิตกกังวล และบ้าคลั่งเร่ร่อน และคุณไม่ได้เป็นคนที่มีความรักมากขึ้น

โอกาสที่ระบบชีวิตของคุณจะได้รับการออกแบบมาไม่ดีก็มีสูง” (โคเมอร์, Practicing The

Way, หน้า 163) กฎแห่งชีวิตของคุณใช้ได้ผลดีทีเดียว ปัญหาคือกฎแห่งชีวิตของคุณไม่ค่อยดีนัก

กฎแห่งชีวิตไม่ได้นำคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในฐานะผู้แบกพระฉายของพระเจ้าผู้สร้างคุณ

ดังนั้น ในซีรีส์นี้ เราได้ดูการปฏิบัติของพระเยซู 8 ประการ

ซึ่งหากเรานำไปปฏิบัติเป็นประจำในชีวิตของเรา

ก็จะทำให้เราใช้ชีวิตในทางบวกและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

ซึ่งเป็นแบบอย่างที่เราควรทำตามและพระเยซูเป็นแบบอย่างให้เรา:

1. วันสะบาโต
2. การอธิษฐาน
3. การอดอาหาร
4. ความสันโดษ
5. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
6. พระคัมภีร์
7. ชุมชน
8. การรับใช้
9. และสุดท้าย... การเป็นพยาน

หากคุณพลาดข้อความใดๆ ในซีรีส์นี้

ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณดูหรืออ่านข้อความเหล่านั้นที่เว็บไซต์ของเรา

หรือแม้แต่หยิบสำเนาที่ล๊อบบี้ก็ได้ และยิ่งไปกว่านั้น

เนื่องจากฉันไม่ได้เข้ามาเพื่อรับเครดิตสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณ: อ่านหนังสือของ John Mark Comer - สำเนาทั้งหมดที่เราได้รับเมื่อ 10 สัปดาห์ที่แล้ว (70!) หายไปแล้ว เหลือเพียงเล่มเดียว สำเนานั้นอยู่ในล๊อบบี้ ดังนั้นคุณคนใดคนหนึ่งสามารถหยิบได้ในภายหลัง แต่การสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเองก็ทำได้ง่ายเช่นกัน

อย่างที่ฉันได้กล่าวไป ฉบับสุดท้ายของเราในวันนี้คือ “การเป็นพยาน”

พยานก็คือบุคคลที่ให้การเป็นพยานหรือผู้ที่บอกความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็น ได้ยิน

หรือประสบพบเจอ เราคุ้นเคยกับแนวคิดของพยานในศาล

หรือในที่เกิดเหตุของอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือการทะเลาะวิวาทในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน

หรือพูดในเชิงบวกกว่านั้นก็คือ พยานของการแต่งงาน

ไบบอญาดสมรสทุกไบจะต้องมีพยานสองสามคนลงนามเพื่อยืนยันว่าพิธีนั้นเกิดขึ้นจริง

ผู้ที่แต่งงานคือคนที่พวกเขาบอกว่าเป็น และอื่นๆ

ดังนั้น สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับพวกเราที่เป็นศิษย์หรือสาวกของพระเยซู

การอ่านพระคัมภีร์กิจการของอัครทูตในวันนี้ช่วยให้เราตอบคำถามนี้

หรืออย่างน้อยก็เปิดประตูสู่การตอบคำถามนี้

ข้อความนี้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูกับสาวกหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์

โดยลูกาเป็นผู้เขียน

และเขาได้กล่าวไว้แล้วว่าพระเยซูได้ให้หลักฐานที่น่าเชื่อถือมากมายว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่

และได้ทำเช่นนั้นตลอดระยะเวลา 40 วัน จากนั้นเราอ่านสิ่งนี้ (กิจการ 1:6-8)...

ดังนั้น เพื่อเริ่มต้น เรามายอมรับกันเถอะว่าสาวกซึ่งเป็น “พวกเขา” ที่รวมตัวกันอยู่รอบๆ

พระเยซู... พวกเขาดูเหมือนจะเชื่อ

แม้กระทั่งหลังจากการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู...

พวกเขาดูเหมือนจะเชื่อว่าอาณาจักรของพระเยซูจะเป็นอาณาจักรบนโลก “ในเวลา

พระองค์จะฟื้นฟูกาณาจักรให้แก่อิสราเอลหรือไม่” (กิจการ 1:6) ไวยากรณ์ของภาษากรีก

เมื่อกล่าววว่า “พวกเขาถามพระองค์” ดูเหมือนจะเป็น “พวกเขาถามพระองค์” หรือ

“ถามพระองค์อยู่เรื่อยๆ” มันให้ความรู้สึกว่าเป็นการขอย่างต่อเนื่อง

เราเห็นสิ่งนี้แม้กระทั่งสัปดาห์ที่แล้วกับยาโคบและยอห์น

และการขอให้พวกเขานั่งข้างขวาและซ้ายของพระเยซูในอาณาจักรของพระองค์ และตอนนี้

หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ สาวกยังคงไม่เข้าใจธรรมชาติของอาณาจักรของพระเยซูอย่างสมบูรณ์

สิ่งนี้ควรทำให้เราสบายใจขึ้นบ้างว่า แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจทุกอย่างอย่างถูกต้อง

แต่พระเยซูยังคงสามารถทำงานในและผ่านเราได้ และในความเป็นจริง ทุกวันนี้

การทำความเข้าใจธรรมชาติของอาณาจักรของพระเยซูยังคงเป็นความท้าทาย ใช

เราอธิษฐานขอให้อาณาจักรของพระองค์มาถึง

ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จบนแผ่นดินโลกเหมือนอย่างที่เป็นในสวรรค์...

แต่ไม่ใช่แค่เรื่องอาณาจักรที่ฟื้นคืนให้แก่อิสราเอล หรือการปกครองโลก

หรืออะไรทำนองนั้นเท่านั้น แต่เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่บนบัลลังก์ของพระเจ้าบนสวรรค์

และในระดับที่อาณาจักรมีอยู่บนโลกนี้ อาณาจักรนี้ครอบคลุมทั่วโลก

เป็นอาณาจักรที่ต้อนรับทุกคนที่ยอมรับพระเยซูเป็นกษัตริย์  
และใช้ชีวิตกับพระองค์อย่างแท้จริงในฐานะพระเจ้าของชีวิตพวกเขา

และสำหรับพวกเราที่เป็นผู้เชื่อ ชีวิตของเรามุ่งไปที่พระเยซูและพระคุณ ความจริง ความรัก  
และความเมตตาของพระองค์ปกครองชีวิตของเรา  
นี่คือเหตุผลที่เราปฏิบัติตามนิสัยและแนวทางของพระเยซู เพื่อที่เราจะได้ เข้ามาถูกรอบๆ พระองค์  
และเมื่อเราดำเนินชีวิตต่อไป เราก็คือเป็นพยานถึงความป็นเจ้านายของพระองค์  
ถึงพระคุณของพระองค์ ถึงความจริงของพระองค์ ถึงพระเมตตาของพระองค์  
ถึงความรักของพระองค์ และชี้ให้ผู้คนมาหาพระองค์

เมื่อเราทำเช่นนั้น  
เราก็คือเป็นพยานถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูคริสต์ที่จะนำเราออกจากความมืดและเข้าสู่ความ  
สว่าง... เพื่อนำเราออกจากบาปและเข้าสู่การดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์... เพื่อที่เราจะได้กล่าวว่า  
"ครั้งหนึ่งฉันเคยตาบอดแต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้ว" "ครั้งหนึ่งฉันเคยหลงทางแต่ตอนนี้ฉันพบแล้ว"  
ชีวิตของคุณและชีวิตของฉันชี้ให้เห็นถึงการมองเห็นใหม่นี้ ความรู้สึกใหม่ของการถูกพบ

พระเยซูทำให้ชัดเจนในที่นี้  
พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องเป็นพยานของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม ยูเดีย สมาเรีย  
และไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก มันเหมือนวงกลมซ้อนกันที่เคลื่อนออกไป  
เพื่อให้ข่าวดีของพระเยซูแพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว มันได้เกิดขึ้นในช่วง 2,000  
ปีที่ผ่านมา

เมื่อพระองค์ตรัสตั้งนี้กับพวกเขาแล้ว สองภูมิภาคแรกก็สมเหตุสมผล  
เยรูซาเล็มเป็นเมืองและประชาชนของพวกเขา และยูเดียเป็นส่วนหนึ่งของชาติอิสราเอล  
ไม่ว่าสาวกแต่ละคนจะอาศัยอยู่ในหรือใกล้เยรูซาเล็มจริงหรือไม่ก็ตาม  
เยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางของศรัทธาที่ยิวที่ก่อให้เกิดศาสนาคริสต์ และเยรูซาเล็มอยู่ในยูเดีย  
ซึ่งอยู่ในอาณาจักรอิสราเอลทางตอนใต้ ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจเรื่องนี้  
แต่สะมาเรีย...นั่นเป็นเรื่องที่น่าสงสัยสำหรับพวกเขา

เมื่อก่อนสะมาเรียเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิสราเอลทางตอนเหนือ และเมื่อเวลาผ่านไป  
ทั้งสองฝ่ายก็เกิดความบาดหมางกัน  
แม้ว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของชาติเดียวกันและมีพันธะความเชื่อร่วมกัน  
แต่ในสมัยของพระเยซู สะมาเรียเป็นเพียง "ภูมิภาค" มากกว่าเมือง (เช่น  
เมื่อคุณเดินทางและคุณบอกว่าคุณมาจากซีแอตเทิล แม้ว่า你会อาศัยอยู่ในซานเมือง)  
และไม่ใช่เมืองหลวงอีกต่อไป  
และผู้คนจากยูเดียในอาณาจักรทางใต้จะหลีกเลี่ยงภูมิภาคสะมาเรียในการเดินทางของพวกเขา  
ชาวชาวยิวและชาวสะมาเรียไม่ค่อยใส่ใจกันนัก

แต่พระเยซูทรงทำท่ายอมรับมาตรฐานทางวัฒนธรรมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  
ในตอนหนึ่งของพระวรสารยอห์น พระเยซูเสด็จเดินผ่านสะมาเรีย  
(พระเยซูยังตรัสด้วยว่าพระองค์ต้องทำเช่นนั้น)  
และยอห์นทรงบันทึกไว้ให้เราทราบว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ปกติ เพราะโดยปกติแล้วผู้คนจะเดินไปรอบๆ  
สะมาเรีย จากนั้นพระเยซูทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรีย  
ซึ่งถือเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งต่อวัฒนธรรมของพวกเขา

พระเยซูยังทรงเสด็จมาโดยให้ชาวสะมาเรียเป็นพระเอก  
เหนือกว่าผู้นำศาสนายิวที่อาจเป็นพระเอกในเรื่อง อีกครั้งหนึ่ง ชาวสะมาเรียเป็นคนเดียวจาก 10  
คนที่พระเยซูทรงรักษา และกลับมาขอพบคุณพระเยซูที่ทรงรักษาพวกเขา ดังนั้น  
พระเยซูจึงทรงแสดงให้เห็นแนวคิดนี้ในการเป็นพยานนอกเขตปลอดภัยของเราและกับผู้ที่ชอบเร  
า เราไม่ได้เป็นพยานเฉพาะกับเพื่อน ครอบครัว และผู้คนที่เราชอบเท่านั้น  
แต่เราทำกับผู้ที่เราอาจมีความไม่แน่นอนฝังรากลึกในตัวเรา แม้กระทั่งเกลียดชัง  
พระเยซูทรงสอนในพระธรรมเทศนาบนภูเขาว่าอย่าเกลียดศัตรูของเรา แต่จงรักพวกเขา ในที่อื่นๆ  
พระองค์ทรงสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเอง  
โดยที่เพื่อนบ้านนั้นหมายถึงใครก็ตามที่เดินไปบนแผ่นดินโลกและคุณอาจได้ติดต่อด้วย  
ด้วยโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ศักยภาพของ “เพื่อนบ้าน”  
ของคุณนั้นมีอยู่จริงตามที่พระเยซูทรงนิยามไว้ ซึ่งก็คือใครก็ได้

ดังนั้น: เยรูซาเล็ม ยูเดีย และสะมาเรีย...

จากนั้นพระองค์ก็ทรงปิดท้ายด้วยการตรัสว่าสาวกของพระองค์จะต้องเป็นพยานของพระองค์  
“ไปจนสุดขอบโลก” เรามีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นได้มากกว่าช่วงเวลาใดๆ ในประวัติศาสตร์ของโลก  
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสะตางค์ การเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาในระยะสั้น  
การสนับสนุนมิชชันนารีทั่วโลก  
หรือแม้แต่การไปทำภารกิจเพื่ออุทิศตนเป็นพยานของพระเยซูในส่วนอื่นของโลกในระยะยาว

แต่:

การเป็นพยานถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคือจุดสูงสุดของการ  
เป็นลูกศิษย์ของพระเยซู การปฏิบัติทางจิตวิญญาณอื่นๆ ทั้งหมดที่พระเยซูทรงใช้ –  
เริ่มตั้งแต่วันเสบาโตและสิ้นสุดด้วยการรับใช้ – มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันชีวิตของพระองค์กับผู้อื่น  
และมันก็เหมือนกันสำหรับเรา  
พวกเขากำลังหล่อหลอมเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นจนถึงขั้นเป็นพยานของพระองค์  
เพื่อเป็นพยานถึงพระคุณแห่งความรอดของพระเยซูโดยวิธีที่เราใช้ชีวิตและสิ่งที่เราพูด

ดังนั้น ฉันไม่รู้ว่าคุณจะเจอใครเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเป็นพยานเกี่ยวกับพระเยซู  
หรือพระองค์กำลังนำคุณไปทำสิ่งนั้นที่ไหน อาจเป็นใครบางคนในบ้าน ที่ทำงาน หรือที่โรงเรียน  
หรือร้านกาแฟที่คุณไปบ่อยๆ หรือชมรมหนังสือที่คุณเป็นสมาชิกอยู่  
หรือทีมฟุตบอลที่คุณเล่นอยู่... หรืออาจเป็นเพื่อนบ้านที่คุณมีข้อพิพาทเรื่องแนวเขตทรัพย์สิน  
หรือแฟนเก่าของคุณ หรือคนที่เอาชนะคุณในการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงาน  
อาจเป็นสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้หรือคูการ์... ไม่สำคัญ

พระเยซูทรงเรียกเราให้เป็นพยานถึงความรักและพระคุณของพระองค์ที่มีต่อทุกคน  
เพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทำ ทุกสิ่งที่พระองค์ทำมีจุดประสงค์เพื่อเป็นพยานถึงตัวตนของพระองค์  
พระองค์ทรงรับใช้ผู้คน พระองค์ทรงอวยพรพวกเขา พระองค์ทรงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
พระองค์ทรงสวดภาวนาเพื่อผู้คน... และทั้งหมดนี้ทำขึ้นด้วยใจที่เอาใจใส่ ความเมตตา  
และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นพยานถึงพระองค์เอง

ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำเป็นพยานถึงพระองค์เอง โดยหลุมศพที่ว่างเปล่าเป็นขั้นสุดท้าย  
การเป็นพยานว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์และพระเจ้าของเจ้านายทั้งหลาย ไม่ว่าคนๆ  
หนึ่งจะยอมรับพระเยซูเป็นกษัตริย์หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าพระองค์เป็นใคร  
เรายอมรับตำแหน่งของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ ดังนั้น: เรามาเป็นพยานถึงเรื่องนี้กันเถอะ  
มาทำให้สิ่งนี้เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่เราปฏิบัติกัน เรามาแน่ใจว่า “กฎแห่งชีวิต”

ของเราสอดคล้องกับพระเยซู เพื่อที่ชีวิตของเราจะออกผลสำหรับอาณาจักรของพระองค์  
บางทีตอนนี้แนวทางปฏิบัติที่กำลังหล่อหลอมเราอยู่นั้นอาจไม่สอดคล้องกับพระเยซูมากนัก  
อย่างที่ฉันได้กล่าวไปตอนต้น: เราทุกคนมีกฎแห่งชีวิต และผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา  
ไม่ว่าจะเป็นผลที่ดีสำหรับพระเยซูหรือผลอื่นๆ ผลนั้นบ่งชี้ว่ากฎแห่งชีวิตของเราคืออะไร ดังนั้น  
เรามาติดตามพระเยซูและตัวอย่างที่พระองค์ทรงวางไว้ เพื่อให้กฎแห่งชีวิตของเรา  
นิสัยที่หล่อหลอมเรา นำทางเราให้เป็นพยานถึงพระองค์  
เราสามารถทำได้กับผู้ที่รักเราและผู้ที่ไม่รักเรา ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามรั้วหรือฝั่งตรงข้ามทะเล  
เพื่อให้ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเมสสิยาห์ได้รับการบอกเล่าไปทั่วทุกหนแห่ง  
และผู้คนจะถูกดึงดูดเข้าสู่ราชอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซู ขอให้เราอธิษฐาน...อาเมน